
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย   โทร. 0 5565 2629 

ที ่สท ๐932/47                                 วันที่   18 กุมภาพันธ์  2565 

เรื่อง  ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการและขออนุญาตเผยแพร่บนเวบไซต์หน่วยงาน 
เรียน   สาธารณสุขอำเภอศรีนคร 
 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ    
ศรีนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเวบไซต์หน่วยงาน นั้น 
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการและอนุญาตเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร ต่อไป 

 
   

 
         

                     (นางสาวจิตรา มูลทิ) 
              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

        

       ทราบ - อนุญาต 

 

 
                                                                   

          (นายเชาวลิต เลื่อนลอย) 
                            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

          สาธารณสุขอำเภอศรีนคร 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานการประชุมประชุมโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอศรีนคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอ าเภอศรีนคร      ประธานกรรมการ 
2. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง   รองประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนคร     รองประธานกรรมการ 
4. เจ้าคณะอ าเภอศรีนคร      กรรมการ 
5. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศรีนคร    กรรมการ 
6. พัฒนาการอ าเภอศรีนคร      กรรมการ 
7. เกษตรอ าเภอศรีนคร      กรรมการ 
8. นายเทศมนตรีต าบลศรีนคร     กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีนคร     กรรมการ 
10. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    กรรมการ 
11. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าขุม    กรรมการ 
12. ผู้จัดการสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จ ากัด    กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์สวรรคโลก    กรรมการ 
14. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน     กรรมการ 
15. ประธาน อสม. อ าเภอศรีนคร     กรรมการ 
16. ประธานชมรมผู้สูงอายุ      กรรมการ 
17. นางถวิล  กรรณิการ์      กรรมการ 
18. นายสายชล  จันทร์วิไล      กรรมการ 
19. นายสุรัตน์   หวังปรีดาเลิศสกุล     กรรมการ 
20. หัวหน้าหมวดการทางอ าเภอสวรรคโลก    กรรมการ 

    21.สาธารณสุขอ าเภอศรีนคร      กรรมการ/เลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  

วาระท่ี 1 :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  -ไม่มี- 

 

วาระท่ี 2 :  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯ 
ประธาน   - ไม่มี - 

วาระท่ี 3 :  เรื่องสืบเนื่อง 

  -ไม่มี- 

วาระท่ี 4 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 

ประธาน  - ขอเชิญทาง โรงพยาบาลเสนอสถานะสุขภาพอ าเภอศรีนคร 

นางสาวจิตรา มูลทิ - กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการฯทุกท่าน ดิฉันขอเสนอสถานะสุขภาพ
ของอ าเภอศรีนครในปีพ.ศ. 2562 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ขออ าเภอศรีนครก็จะเป็น
โรค        โรคไม่ติดต่อทั งสิ น คือ หัวใจวายเฉียบพลัน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดสมองตีบ 
มะเร็งปอด เบาหวาน อุบัติเหตุ ไตวาย มะเร็งตับ ติดเชื อในกระแสเลือด มะเร็งเต้านม 
สรุปว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคไม่ติดต่อ ในโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เป็นโรคติดต่อก็จะเป็น
เรื่องของโรคติดเชื อในกระแสเลือดนอกนั นก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
ประชาชน ส่วนโรคติดต่อ 4 อันดับแรก โรคของเรา คือ โรคปอด อุดจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ 
ไข้เลือดออก          ปอดบวม โรคที่ส าคัญท่ีสุดคือโรคไข้เลือดออก ระบาดมากที่สุดคือต าบล
น  าขุนในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา อุจจาระร่วงก็ยังเป็นของอันดับ 1 ของทุกปี โรคที่อยากให้
พชอ.ช่วยก็คือโรคไข้เลือดออก สรุปปัญหาสถานะสุขภาพ ของอ าเภอศรีนคร เราได้จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาดูแลตั งแต่เกิดจนถึงตายในกลุ่มตั งแต่ตั งท้องพบว่าของเราคนที่ตั งท้อง
ของเรา พบหญิงตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีที่แล้วเรามีมารดาเสียชีวิต1 ราย ที่ต าบลนครเดิฐ 
ส่วนเรื่องของเด็ก มีพัฒนาการสมวัยสมส่วน 96.61% อันนี ไม่มีปัญหา ล่าช้าเราต้องติดตาม
กระตุ้น ก็จะมีปัญหาการติดตามกระตุ้นบ้าง ปัญหาของเด็กของเราคือเด็ก 0-5 ปีเริ่มมีภาวะ
เด็กอ้วนและเตี ย ปัญหาเกิดจากโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง และมีปัญหาเรื่องเด็กฝันดี เด็กมีฟันผุ
ก่อน วัยเรียน  
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ช่วงวัยท างานมีปัญหาเรื่อง การฆ่าตัวตาย ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และเบาหวานรายใหม่
เราลดลงก็จริง แต่ว่าความชุก หมายถึงว่าคนที่เป็นทั งหมดของเรามากกว่าค่าของประเทศไป
เยอะ หมายความว่าอ าเภอเรามีคนป่วยเบาหวานและความดัน โลหิตเยอะเกินค่าของ
ระดับประเทศ และปัญหาอุบัติเหตุจราจร ที่เราท ากับพชอ.ปีที่แล้วยังมีปัญหาการตายด้วย
อุบัติเหตุจราจรจ านวน 5 ราย เป้าหมาย ของเราต้องไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากรหรือของ
เราต้องไม่เกิน 3 ราย ปีที่แล้วเรามี การฆ่าตัวตายเยอะ อันนี ก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจิต 
ปัญหาไข้เลือดออกมีการระบาดที่ต าบลน  าขุม ปัญหาเบาหวานความดันโลหิตสูงปัญหาเรื่อง
โรควัณโรค เกี่ยวกับเรื่องคัดกรองแล้วไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ไม่ได้ตามเป้าหมายท าท าให้มีตาย
เยอะขึ น คือตายระหว่างการรักษา เนื่องจากว่าพบผู้ป่วยช้า เลยระยะเวลาในการรักษาของ
โรคไปเยอะแล้ว ส่วนโรคติดเชื อในกระแสเลือดของเราก็มีจะสังเกตจาก การไปงานศพจะเห็น
ว่า พบสาเหตุการตายเกิดจากการติดเชื อในกระแสเลือด โรคติดเชื อในกระแสเลือดจะ
เสียชีวิตเร็ว การป้องกันได้ดีที่สุดก็คือถ้าเป็นไข้ไข้สูงจะต้องรีบมาโรงพยาบาล  ในส่วนของ 
โรคกล้ามเนื อหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตและเบาหวาน เริ่มมี
อัตราการตายสูงขึ นและภาวะแทรกซ้อนจากคนที่เป็นเนื่องจากเรามี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เบาหวานเยอะขึ นก็เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ น ตอนนี อ าเภอเราเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุ จะพบว่า
ใน 100 คนจะพบว่าไม่พบผู้สูงอายุเพียง 20 คน ท าให้เห็นว่าอ าเภอศรีนครเริ่มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ท าให้มีภาวะติดบ้านติดเตียงที่เราต้องดูแลมากขึ นและก็ภาวะของ long term care 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่ง จะได้รับการสนับสนุนจากทางอบต.ทุกแห่ง เพราะงบประมาณ
จะลงที่อบต. อันนี ก็เป็นสรุปสถานะสุขภาพปัญหาคร่าวๆของศรีนคร  

นางสาวจิตรา มูลทิ - เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านจะเห็นได้ว่า อันดับ 1 คือเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง อันดับ 2 คือโรคไข้เลือดออก อันดับ 3 คือฆ่าตัวตาย อันดับ 4 คือวัณ
โรค อันดับ 5 คืออุบัติเหตุทางการจราจร อันนี เป็นจัดล าดับความส าคัญในเวทีที่เราได้ท าแผน
เมื่อประมาณพฤศจิกายน 2564 เชิญภาคีเครือข่ายไปทุกท่าน ลงความเห็นว่าเป็น 5 อันดับ 
ของปัญหาด้านสุขภาพของอ าเภอศรีนครส่วนสารเคมีทางการเกษตรของเราที่เป็นผลการ
ด าเนินงาน พชอ. เราก็ยังมีปัญหาเรื่องของคนไม่ปลอดภัยและเสี่ยงถึง 50 กว่าเกินครึ่ง ก็ยัง 
เป็น ปัญหาที่เราต้องด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ประธาน - การเสนอของโรงพยาบาลนะครับการน าเสนอเป็นข้อมูลที่ดีมาก ผมอยากให้วันประชุม
ประจ าเดือนวันที่ 4 ได้กรุณาน าเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและก านันผู้ใหญ่บ้าน  
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อีกสักรอบ จะได้แจ้งเวียนให้ก านันผู้ใหญ่บ้านรับรู้ข้อมูลโดยตรงข้อมูลพวกนี ต้องกลับคืนไป
ให้ทางหมู่บ้านด้วย จะได้ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ท าเป็นเอกสารที่สามารถ
ให้ ก านันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวให้ชาวบ้านได้เป็นประโยชน์ แก่ชาวบ้าน
ต่อไปขอเชิญสาธารณสุขสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอปี 2562 

นายเชาวลิต เลื่อนลอย  -เรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมก็ขออนุญาต
สรุป ในเรื่องของแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในปี 
2564 ที่ผ่านมาอยากให้ทุกท่านรู้แผนการด าเนินงานของพอช. มีการ Setting ที่ด าเนินการ
ไปแล้วเช่นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเราได้รับสนับสนุนจาก Run 
Fun Fit ถือเป็นโอกาสดี ในปีนี ปัญหาที่สาธารณสุข ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือปัญหาโรคไม่
ติดต่อ เบาหวานความดันดูตามข้อมูลคนศรีนครป่วยเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูง  5 ,000 
กว่าคนทั งรายเก่าและรายใหม่ เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขที่จะต้องด าเนินการ ในปีพ.ศ.2565    
ใช้เวทีประชุมในครั งนี  ที่ต้องเป็นการก าหนดเพราะว่าการแก้ไขปัญหาพชอ.นั น ไม่ได้เป็นงาน
ด้านสาธารณสุข ด้านเดียว แต่เป็นปัญหาในเรื่องของสังคมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีหลายด้านเพราะฉะนั นจะต้องผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ ที่จะต้องช่วยกันก าหนดปัญหาที่จะท าในปีงบประมาณ 2565  

นางสาวจิตา มูลทิ - ในส่วนของผมขออนุญาตเพ่ิมเติมวันนี อยากให้ก าหนดประเด็นของปัญหาสุขภาพ
ของอ าเภอเรา ก็จะมีงบประมาณบางส่วน ทางภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวรได้
สนับสนุนงบประมาณมาบ้างแล้ว จะขออนุญาตให้คณะกรรมการฯที่มาประชุมในวันนี ขอ 
ช่วยกันก าหนดประเด็นปัญหา ที่เราจะขับเคลื่อน ในปีพ.ศ.2565 วันนี เลยนะครับ คร่าวๆปีที่
แล้วเราท ากัน 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เรื่องอุบัติเหตุจากการจราจร ประเด็นที่ 2 เรื่อง
ประเด็นสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ก็จะมีปัญหาหลักๆของเราก็คือ มีทั งหมด 5 เรื่อง 
คือ เรื่องเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก ฆ่าตัวตาย โรควัณโรค อุบัติเหตุจาก
การจราจร ไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร   ถ้าเราจะท าทั ง 5 เรื่องเราคง
ท าไม่หมด ทางจังหวัดขอแนะน าว่าขอเป็น 3 เรื่องหรือจะท า 2 เรื่องก็ได้  ผมได้ก าหนดแผน
ของบริการเครือข่ายของระบบสุขภาพอ าเภอศรีนครปีนี จะมีทั งหมด 3 เรื่อง ก็ไม่ทราบทางที่
ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้าง จากประชุมแผนที่ผ่านมาผม ได้คัดเลือกและได้ตัดสินใจ
บางส่วนแล้วโดยที่ ที่ประชุมมีท้องถิ่นท้องที่และเครือข่ายบริการสาธารณสุขร่วมประชุม ก็ได้
คัดเลือกในเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูง เรื่องอุบัติเหตุ 
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แล้วเรื่องสารเคมีเหมือนเดิมก็ทางคณะกรรมการมีปรับเปลี่ยนหรือจะเพ่ิมเติมในส่วนของ
ประเด็นเพ่ิม ก็เพ่ิมเติมได้นะครับ เพ่ือจะด าเนินการเสนอโครงการ เข้าสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ต่อไป 

ประธาน - ปีที่แล้วเราท าประเด็นคือ มีสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร และอุบัติเหตุจากทางจราจร 
และผมเห็นด้วยที่จะเอา NCD ขึ นก่อนเพราะว่า จากข้อมูลที่เสนอให้เห็นเมื่อกี  NCD เป็น
ปัญหาระดับ 1 ขอความเห็นของส่วนราชการแต่ละส่วนแล้วกันนะครับ 

ประธาน - เชิญพัฒนาการอ าเภอ 

พัฒนาการ - ในแผนการด าเนินงานของพชอ.ของศรีนครเป็นแผนที่เราต้องวางกรอบของการปฏิบัติงาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานผมไม่มีมีครับ ทางส่วนของจังหวัดสุโขทัย ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ท าโครงการ 1 โครงการสุโขทัยผาสุก โดยใช้ข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน ในการ
ด าเนินงาน จ านวน 3 หน่วยงาน โดยจะช่วยเหลือ ประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ในอ าเภอของ
เรามีจ านวน 58 ราย ขอยกเลิกไป 1 ราย เหลือ 57 ราย ผู้ที่ตกเกณฑ์รายได้ มีแยกเป็น 2 
ประเภท  ประเภทที่  1 พัฒนาได้ จ านวน 2 ราย ประเภทที่ 2 พัฒนาต้องได้รับการ
สงเคราะห์ต้องการความช่วยเหลือ จากทางหน่วยงานราชการ จ านวน 55 รายรวมทั งสิ น 57 
ราย 

ประธาน - เชิญเกษตรอ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ - ไม่มี 
ประธาน  - เชิญทางต ารวจ 
ต ารวจ -  เรียนท่านประธานและคณะกรรมการฯ ส่วนของต ารวจนะครับรับผิดชอบในส่วนของด้าน

การจราจรปัญหาด้านการจราจรพื นที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาไนช่วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์
และก่อนหน้านั น อุบัติเหตุไม่มีคนเสียชีวิตในพื นที่ โดยความพยามด้วยกันทุกภาคส่วนที่มี
บูรณาการในการแก้ปัญหาให้บรรลุผลไปด้วยดี ผมอยากขอเสนอในเมื่อปีนี เราก็เอาปัญหา
อุบัติเหตุจราจรมาปัญหา ในการขับเคลื่อน พชอ. ผมทราบว่าเมื่อก่อนจะช่วงปีใหม่ทางส านัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้กับท้องถิ่นต่าง ๆ อบต. เทศบาล เข้ามามีส่วนร่วม     
ในการแก้ไขปัญหา การจราจร ผมก็อยากเสนอทางเลขาน าตัวแทนแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละ
พื นที่มาร่วมเป็นคณะกรรมฯ ในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจราจรด้วย เพราะว่าทาง
ท้องถิ่นน่าจะมีงบประมาณสนับสนุนและรู้ปัญหาในเขตพื นที่ของตนเองเพ่ือจะได้บูรณาการ
ช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
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ประธาน  - มีประเด็นอื่นไหมครับนอกจากฝ่ายเลขาที่น าเรียน 

- ถ้าเกิดไม่มีใครเห็น คัดค้าน ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบแล้ว เพราะว่า มันเป็นปัญหาหลัก ที่
ส าคัญจริง ๆ เรื่อง NCD อุบัติเหตุ และสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร เป็นประเด็น
ปัญหารในการขับเคลื่อน พชอ. แต่ปัญหาอ่ืนนอกจาก 3 ปัญหาที่ไม่ได้กล่าวข้างต้นเราจะ
ไม่ใช่ที่จะไม่ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือจัดการให้ครับ มันก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชัน             
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคไข้เลือดออก เพราะเป็นภารกิจ ของ 
สาธารณสุขโดยตรง เรื่องของวัณโรค การฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายมันเกิดมาจากอะไรบ้าง   
มีวิธีการอย่างไรป้องกันอย่างไร หากไม่ใครเห็นเป็นอย่างอ่ืนขออนุญาตให้ที่ประชุม มีมติ
เห็นชอบ ตามนี นะครับ 

ประธาน - ประเด็นปัญหาที่จะขับเคลื่อน พชอ.ปี 2565 คือ อันดับ 1 คือ NCD อันดับ 2 คืออุบัติเหตุ
ทางจราจรระดับ 3 คือสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

วาระท่ี 5 :  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้รับงบประมาณมาจากกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับ      

การจัดท าโครงการเชิงพื นที่ การสร้างความเสมอภาคในการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยโดยเน้น
เรื่องการลดความเหลื่อมล  าของกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนนอกระบบ คือ เยวชนที่ไม่ได้
เรียนหนังสือ ถึงสถานการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งก าหนดเป้าหมายไว้ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
อ าเภอบ้านด่าน อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม และอ าเภอศรีนคร จ านวน 500 คน        
โดยใน 500 คนนี ต้องมีการส ารวจจากก านัน หรือผู้น าชุมชนเห็นสมควรว่ามีสิทธิได้รับเงิน
ส่วนนี   โดยจะได้เงินทั งหมด 2 ก้อน ก้อนแรก ก็จะเป็นเงินที่ฟ้ืนฟูยา ผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน 
500 บาทต่อ 1 คน ก้อนที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพการศึกษาต่อ
ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือให้เข้าไปท างานในสถานประกอบการอันนี ให้ถึงราย
ละ 3,000 บาทต่อ 1 คน ในส่วนของอ าเภอศรีนคร ที่ประชุมได้มีการมอบเป้าหมายในที่
ประชุมได้มอบเป้าหมายจ านวน 100 คน และในวันที่ประชุมได้มอบเงินสดก่อนแรก       
จ านวน 100 คน คนละ 500 บาทรวมเป็นเงินทั งสิ น  50,000 บาท โดยให้น าเงิน 50,000 
บาทมาเข้าผ่านระบบ พชอ. เพราะเป็นหนึ่งในฟังก์ชันในการท างานของ พชอ.อ าเภอศรีนคร
ครบั 
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 

   เชาวลิต เลื่อนลอย        ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
(เชาวลิต เลื่อนลอย) 

สาธารณสุขอ าเภอศรีนคร 
เลขานุการ 

 
                                        อนุสรณ์ มณีเลิศ         ผูต้รวจรายงานการประชุม 

(นายอนุสรณ์ มณีเลิศ) 
นายอ าเภอศรีนคร 

ประธานคณะกรรมการ พชอ. 
 

 








